



โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ อาคารยูนิลีเวอร์ หมู่ 3 โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลาง

ความเป็นมาของโครงการ

ชายหาดบริเวณอ่าวเคย ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีลักษณะเป็นคั้งอ่าวรูปตัวยู มีหาดทรายที่ขาวสะอาด สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ ตกปลาริมฝั่งทะเลได้ เนื่องจากเป็นแหล่งปลาชุกชุม จัดว่าเป็นชายหาดท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ชายหาดมีสภาพค่อนข้างสมดุล มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย แต่หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณอ่าวเคย พบว่า ชายหาดบริเวณอ่าวเคยเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมามีเกิดคลื่นลมรุนแรงกัดเซาะชายฝั่งตลอดแนว ชาวบ้านที่อาศัยริมชายฝั่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำสวนมะพร้าว พบว่า สวนมะพร้าวและป่าสนธรรมชาติริมชายหาด ถูกกัดเซาะหายไปจำนวนมาก ชายฝั่งบางจุดมีการกัดเซาะถึงบ้านเรือนประชาชนสร้างความเสียหาย มีประชาชนต้องอพยพย้ายที่พักอาศัยหนีไปหลายราย กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านกว่า 300 ลำ ที่เคยจอดเรือประมงริมชายหาดได้ ก็ไม่สามารถจอดเรือได้อีกต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง จึงได้มีหนังสือที่ รน 72901/438 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ขอให้กรมเจ้าท่า ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

กรมเจ้าท่า จึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าว จึงจัดจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

- 1) เพื่อนำเสนอรูปแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เสนอท่าการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง
- 3) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรค

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-9428410 โทรสาร. 02-5311647 หรือโทร.081-3036846
www.eeec.eng.ku.ac.th